

“เมกาบางนาและพрудेंटเชียล ชวนวิ่งฮาล์ฟ มาราธอนการกุศล”



“เมกาบางนาและพрудेंटเชียล ชวนวิ่งฮาล์ฟ มาราธอนการกุศล”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ บริษัท พрудेंटเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผนึกพันธมิตร โรงพยาบาลสมิติเวช และ 100 พลัส เชิญชวนนักวิ่งชาวไทยและนานาชาติ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปร่วมเดิน-วิ่ง ในรายการ “เมกาบางนา แอนด์ พрудेंटเชียล อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน 2015” (Megabangna & Prudential International Half Marathon 2015) รายการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติการกุศลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก รายได้ จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ (กองทุน New Life) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ยังขาดโอกาสในการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยเส้นทางวิ่งจะใช้เส้นทางหลักบนถนนบางนา-ตราด

มร.คริสเตียน โอลอฟสัน กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “เมกาบางนามีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการเติบโตร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ได้จัดงาน “เมกาบางนา แอนด์ พрудेंटเชียล อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน 2015” ร่วมกับ บริษัท พрудेंटเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร นับเป็นโครงการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัท ผู้ร่วมค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ตอบรับแนวโน้มไลฟ์สไตล์การใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของคนในปัจจุบัน เราจึงคาดหวังว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 5,000 คน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและรักสุขภาพทุกท่าน มาช่วยกันเติมเต็มโอกาสให้กับน้อง ๆ ผู้ป่วยเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม ได้มีโอกาสทางการรักษาพยาบาลให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ ได้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป”

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.)วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. สตาร์ทเวลา 05.00 น.2.)การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. สตาร์ทเวลา 06.00 น .และ 3.เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. ไม่มีการแข่งกันและแบ่งกลุ่มอายุ สตาร์ทเวลา 06.00 น. โดยผู้สมัครทุกคนในทุกุระยะทางจะได้รับเสื้อวิ่ง Megabangna & Prudential International Half Marathon 2015 ท่านละ 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าสู่เส้นชัย สำหรับชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันมากที่สุด 1-5 อันดับ จะได้รับโล่ที่ระลึก

อีกด้วย ผู้ชนะเลิศที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่าสามแสนกว่าบาท

นอกจากนี้ ผู้ร่วมวิ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าจากดารา เซเลบริตี้ และแบรนด์ดังออนไลน์ รวมกว่า 100 ร้านค้า ทั้งสินค้าแฟชั่น กีฬา อาหารและเครื่องสำอางค์สุดชิค อาทิ ป้อ-ณัฐวุฒิ เมทัล-สุขขาว นิวเคลียร์-หรรษา แก้มบุ่ม-ปรียาดา ท็อป-ดารณีนุช เล็ก-เจษฎา กิตาร์-ศิริพิชญ์ และ เจิน-ณิชาพัฒน์ เป็นต้น ในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น.-22.00น. และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ตลอดทั้งวันพร้อมร่วมสนุกสนามเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกมากมาย ณ บริเวณลานจอดรถอ้าท์ดอร์ใกล้ทางเข้า IKEA

ลูกค้าเมกาบางนา ซ้อปครบ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถนำไปเสริมมารับส่วนลดในการสมัครและสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ บริเวณ ชั้น 1 ไกลโซนบีกซี เอ็กตรา (บัตรมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ – 30 กันยายน 2558 นี้ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.mega-bangna.com หรือโทร 02-105-1867